



## HƯỚNG ĐẠO TRƯỜNG NIÊN TRẠI BÁCH HỢP VI

### THÔNG BÁO

Số 04/TB-BH Ngày 18/03/2025

v/v Sinh Hoạt Trại

Kính Gửi: Quý Trưởng, Anh Chị Em Trường Niên

Theo thường lệ của các trại họp bạn Trường Niên, chương trình sinh hoạt thể hiện tinh thần hoạt động Hướng Đạo đồng thời phù hợp với điều kiện sức khỏe của quý Trưởng niên vẫn được các Ban Quản Trại lưu ý nghiên cứu và tổ chức. Không ngoài quan điểm này Ban Quản Trại Bách Hợp VI cũng sẽ cố gắng đáp ứng mục tiêu đem lại cho trại sinh những ngày trại vui vẻ, thấm đượm tình cảm huynh đệ Hướng đạo đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ để cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống của người Việt ly hương vào thời điểm năm mươi năm xa xứ. Để quý Trưởng và anh chị em Trường niên thuận lợi và thích nghi tham dự trại, xin thông báo sơ lược vài chương trình ngoài các phần sinh hoạt thường lệ sau đây:

- **Du ngoạn các thắng cảnh thuộc thành phố Portland và phụ cận.** Portland có mỹ danh là thành phố hoa hồng và tháng sáu hàng năm đều có lễ hội đặc biệt mang danh hiệu Rose Festival để trưng bày hàng trăm loại hoa hồng, đồng thời giới thiệu các mỹ nhân được bình chọn là hoa hậu thuộc vùng đất bao quanh ngọn núi hùng vĩ Mountain Hood. Ban du ngoạn sẽ để dành thời gian vào buổi sáng thư thả và có ánh sáng đẹp tại vườn hồng để trại sinh tự chụp lại cho mình những tấm hình kỷ niệm bên các loại hoa hồng nhiều màu sắc. Và dĩ nhiên, chương trình du ngoạn sẽ tiếp nối với các thắng cảnh khác cũng không kém phần hấp dẫn.
- **Triển lãm ảnh đẹp Trường Niên :** Ban Quản Trại hy vọng rằng quý Trưởng và anh chị em Trường niên khắp nơi sẽ tích cực gửi những tấm ảnh do mình bấm máy để trại sinh có dịp thưởng lãm ngay tại phòng trưng bày tại trại. Xin gửi qua email: [bachhop6@sapsan.com](mailto:bachhop6@sapsan.com)
- **Diễn đàn Trường Niên:** Văn Phòng Hướng Đạo Trường Niên cũng như Ban Quản Trại Bách Hợp VI rất mong muốn thực hiện chương trình này vì đây là cơ hội thuận tiện để tất cả chúng ta bày tỏ trực tiếp các ý kiến, quan điểm đóng góp vào việc cải thiện và phát triển hoạt động của Hướng Đạo Trường Niên nói chung đồng thời cũng nâng cao giá trị hữu ích trong nội dung của một trại họp bạn Bách Hợp. Xin gửi nội dung vấn tặc qua email: [bachhop6@sapsan.com](mailto:bachhop6@sapsan.com) và [trungcanada@yahoo.com](mailto:trungcanada@yahoo.com)
- **Sinh hoạt văn nghệ Trại:** Đây là phần không thể thiếu của một trại Bách Hợp, vì vậy sau những hoạt động ban ngày, sau các bữa ăn tối chúng ta sẽ dành thời gian cho các buổi văn nghệ của mỗi đêm như sau:
  - o **Thứ Năm :** Thoải mái ngồi ngoài trời bên nhau trong khung cảnh của quán Phụng Hoàng vừa thưởng thức ly cà phê để hát cho nhau nghe mà cũng là nghe nhau hát với những tác phẩm

tự chọn và xung phong trình diễn. Dù nội dung các tác phẩm chúng ta trình bày không đòi phải theo một chủ đề cố định nhưng hãy tạm gọi chương trình này bằng cái tên “Mười năm, một chặng đường” để kỷ niệm dấu ấn thời gian của cuộc hành trình Bách Hợp, Trại Trưởng Niên.

- **Thứ Sáu** : Đêm lửa truyền thống của cuộc chơi Hường Đạo. Trại sinh sẽ hòa mình cùng nhau bên ánh lửa cạnh những anh chị em cùng một đội riêng khi đã bước vào cổng trại. Nội dung lửa trại sẽ dành cho trại sinh thời gian để sống lại chính mình của thời niên thiếu vì vậy chủ đề của lửa trại chúng ta dành cho anh quản trò thông báo. Các anh chị nhớ đem theo chiếc áo lửa quý giá của mình để giữ ấm khi bước vào vòng lửa mà cũng để lưu lại những hạt sương lạnh của núi rừng Tây Bắc.
  - **Thứ Bảy**: Trại sinh tham dự đêm văn nghệ tại hội trường chính theo đơn vị làng xóm. Tập tục đã dần trở thành cố định trong mỗi trại trưởng niên là trại sinh sẽ mang y phục cổ truyền dân tộc và chúc mừng tuổi thọ của quý Trưởng niên lão thành. Để ghi nhớ thời điểm tròn 50 năm ly hương của người Việt hải ngoại, chương trình đêm văn nghệ sẽ chú tâm vào chủ đề Hành trình 50 năm ly hương. Xin quý Trưởng cùng anh chi Trưởng Niên các nơi chuẩn bị các tiết mục tham dự và hội ý với quý Trưởng Nguyễn Cửu Lâm (Gia đình Bách Hợp Nam Cali – 714-369-5199) và Chu Bạch Yến (Bách Hợp Bạch Mã Dallas Texas - 469-688-3148) là những Trưởng đã được tin nhiệm đảm trách các chương trình văn nghệ từ nhiều trại Bách Hợp trước.
- **Việc phổ biến các thông tin về tổ chức và tham dự trại**, hiện nay có nhiều Trưởng cho biết là vẫn còn hạn chế vì các phương tiện truyền thông vẫn chưa thích nghi với sinh hoạt cá nhân của nhiều Trưởng Niên cao tuổi, kính mong quý anh chị có điều kiện xin vui lòng chia sẻ thông tin cùng các anh chị khác trong Xóm Làng của mình để tạo cơ hội cho trại được đón tiếp thêm nhiều trại sinh tham dự. Các thông tin về trại cũng như sinh hoạt của Văn phòng Hường Đạo Trưởng niên vẫn được thường xuyên cập nhật trong trang nhà: <https://www.hdtvn.net/bach-hop/>

Trong tinh thần Vững Tiến, kính mời quý Trưởng, quý anh chị Trưởng Niên và thân hữu ghi danh cùng chuẩn bị hành trang tham dự những ngày trại vui tại thành phố được mệnh danh là Thành Phố Hoa Hồng của Miền Tây Bắc Hoa Kỳ.

Thân ái bắt tay trái và hẹn gặp tại đất trại  
Thay mặt Ban Điều Hành Trại Bách Hợp VI  
**Báo Nhanh Bạch Văn Nghĩa**  
Trại Trưởng